



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

ตามที่กรมการจัดหางานได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย) ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านการออกแบบสื่อ) ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักสถิติ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะดังกล่าว ได้ประกาศตามเอกสาร และขอให้จริงที่ผู้มีสิทธิสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในแต่ละตำแหน่ง ดังนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้มีสิทธิสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

หากผู้มีสิทธิสอบรายใดชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้วแต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตามประกาศนี้ โปรดติดต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๘ ๖๘๙๖ และส่งหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียม และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทาง E-mail : admin.hr@doe.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าได้สมัครและชำระเงินถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพิ่มเติม หากไม่ดำเนินการภายในวันที่กำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและสุขภาพของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ รวมถึงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ทราบภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ <https://doe.thaijobjob.com> หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือ www.doe.go.th หัวข้อ “งานราชการกรมการจัดหางาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไพโรจน์ โชติกเสถียร)

อธิบดีกรมการจัดหางาน

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป